

Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 11 năm 2021, tôi tới Lourdes tham dự cuộc Hội Nghị các Tu Sĩ tại Pháp, để đón nhận bản báo cáo của ông Sauvé và có câu trả lời cho vấn đề này, với tư cách là đại diện của dòng Biển Đức tôi đến đây như người môn đệ loan báo Tin Mừng Chúa Ki-tô Phục Sinh!



Tin Mừng nung nấu trái tim tôi chính là: Chúa Ki-tô Phục Sinh! Ngài xuống âm phủ, ngày thứ ba Ngài sống lại ! Ngày hôm nay, Ngài đang hiện diện giữa chúng ta và sống trong chúng ta. Ngài gieo mầm và phục hồi sự sống của Ngài cho chúng ta. Ngài bị đóng đinh nơi các anh chị em bị khinh miệt, chấp nhận sự sỉ nhục, bị gièm pha trong suốt những năm tháng dài, với biết bao nhiêu là đau khổ, chấp nhận câm nín cho đến khi được Cứu Độ tại Lourdes.

Biết bao điều kinh hãi được nghe, biết bao nhiêu điều xấu xa đã xuất hiện, biết bao nhiêu lời nói bị giấu kín và biết bao nhiêu hành động bị bóp nghẹt.

Ngày hôm nay, dòng suối lệ tuôn rơi, một ngôi sao sáng xuất hiện,

Ngày hôm nay, dòng suối lệ tuôn rơi, Lời Chúa được lắng nghe

Ngày hôm nay, dòng suối lệ tuôn rơi, lòng tự phụ đã mòn hao

Ngày hôm nay, dòng suối lệ tuôn rơi, tính kiêu căng bị hủy diệt

Ngày hôm nay, dòng suối lệ tuôn rơi, niềm hy vọng như bị dừng lại ...

Chúa Giê-su gọi tên: « Lazare, hãy đi ra! »

Chúa Giê-su trở lại và gọi tên: « Lazare, người bị thương trong thân thể của Giáo Hội, hãy đi ra! »

Chúa Giê-su ở đó và gọi tên: « Lazare, hãy đi nói với anh chị em của tôi... ! »

Hãy đón nhận thử thách, một cuộc đấu tranh mời gọi sự thay đổi,

Chúng ta hãy may khổ của mình, hãy thắt dây lưng và hãy bắt đầu từ những tín hiệu mong manh nơi chúng ta, tới nơi chưa từng đến, tới nơi được sai đi.

Chúng ta hãy lắng nghe, biểu đạt, hành động và ca tụng Tin Mừng Chúa Phục Sinh, Người đã chiến thắng sự chết!



Vâng, Chúa Ki-tô là Vua toàn vũ trụ, chúng ta không nên nghi ngờ về điều đó và hãy tin tưởng rằng những người khác dám liều lĩnh dấn thân vào bến bờ của đức tin mà không bị phản bội, không thất vọng, không bị vỡ mộng nhưng được rạng ngời hạnh phúc.